

สรุปประเด็นจากการประชุมกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 38/2564
วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย นายภานุ แยมศรี ผู้อำนวยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
1	คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 1957/2664 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เรื่อง จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 1) เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา 2) ทักษสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา ตำบลประตู่ชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา	สาธารณสุข จังหวัด/ผู้ บัญชาการ เรือนจำ/ ผอ.ทักษสถาน/ ผอ.รพ.อยุธยา
2	ความก้าวหน้าการเปิดเพจ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เริ่มดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยรวบรวมงาน มติ คำสั่ง ความรู้ ช่องทางรับ ร้องทุกข์ ใช้เบอร์ 035-321456 เริ่มทดลองระบบ วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์จาก 7 หน่วยงาน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. โดยได้ตั้งกลุ่ม line call center ร่วมกับอำเภอ ประสานงาน เตรียมยกวางคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ โดยแจ้งความช่วยเหลือไปยังศูนย์โควิดอำเภอ (ปลัดอำเภอ/ ผอ.รพ.ของอำเภอ/ ผอ.รพ.สต./ ผู้นำชุมชน/ ผู้แทน อปท./ อสม./ จิตอาสา) ประสานขอรับการ ช่วยเหลือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (ด้านการแพทย์/พยาบาล) และขอให้นายอำเภอเตรียม รับเคสขอความช่วยเหลือ จาก Call center และรายงานผลกลับมาด้วย ที่ประชุมมีมติ มอบทุกหน่วยงานนำข่าวจากเพจไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ต่อเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน เขียนโครงสร้างและทำหนังสือสั่งการทันที โดยเพจผู้ว่าฯ มีเรื่องการร้องเรียนหลักๆ ได้แก่ การรอเตียง การเยียวยาแรงงาน และสิทธิประโยชน์ที่ จะได้รับหากโรงงานโดนสั่งปิด และมอบประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ สรุปเรื่องหลักๆ ที่คนโทรมาปรึกษา Call center ในแต่ละวัน เพื่อจัดทำหัวข้อตอบคำถามขึ้นเพจไว้ เป็นข้อมูลแก่ประชาชน รวมทั้งสร้าง กลไกที่จะให้ หน.ส่วนราชการรับทราบ โดยสร้างกลุ่ม Line เฉพาะหัวหน้าส่วน เพื่อช่วยให้ข้อมูลการ ตอบคำถามแก่ Call Center มอบสาธารณสุขจังหวัดฯ สร้างกลไกเชื่อมโยงด้านสาธารณสุขเพื่อ ประสานความช่วยเหลือต่อไป	ประชาสัมพันธ์ จังหวัด/ นายอำเภอ/ สาธารณสุข
3	สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 (ระลอกใหม่เมษายน ตั้งแต่ 1 เมษายน – 1 สิงหาคม 2564) ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 306 ราย ผู้ป่วยยืนยัน สะสม จำนวน 8,957 ราย รักษาหาย 4,660 ราย เสียชีวิตสะสม 72 ราย ติดเชื้อจากครอบครัว ร้อยละ 34.5 สถานที่ทำงาน ร้อยละ 38.18	สาธารณสุข จังหวัด
4	<u>Cluster</u> ทักษสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา ตำบลประตู่ชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา ข้อมูลระหว่างวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2564 มีผู้ต้องขังทั้งหมด 1,716 คน ส่งตรวจหาเชื้อ 430 คน พบเชื้อ 229 คน เจ้าหน้าที่ทั้งหมด 55 คน ส่งตรวจหาเชื้อ 55 คน พบเชื้อ 7 คน การดำเนินการ ดังนี้ 1. แยกกักผู้ต้องขังติดเชื้อไว้ในโรงพยาบาลสนามของทักษสถานฯ (เรือนนอน 2) ส่วนผู้ต้องขัง กลุ่มเปราะบาง จำนวน 29 คน แยกกักที่ห้องแยกกักโรคที่สถานพยาบาล	สาธารณสุข จังหวัด/ ทักษสถานฯ

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>2. Bubble and Seal ในแต่ละแดน ห้ามเคลื่อนย้าย จัดกำลังเจ้าหน้าที่ในลักษณะ 7-7-2 โดยการตรวจหาเชื้อก่อนและหลังปฏิบัติงาน</p> <p>3. ประสานจัดหาฟ้าทะลายโจร ให้ผู้ต้องขังรับประทานทุกราย และให้ยา Favipiravir แก่ผู้ต้องขังกลุ่มสีเขียว จำนวน 26 ราย</p> <p>4. วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 X-ray ด้วยรถพระราชทาน ผู้ต้องขังที่พบเชื้อ/ผู้ต้องขังกลุ่มเปราะบาง จำนวน 710 คน พบผลเอกซเรย์ปอดผิดปกติ 97 คน อยู่ระหว่างแพทย์อ่าน Film Confirm อีกครั้ง</p> <p>5. วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ จากกรมราชทัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง และดำเนินการเอกซเรย์ผู้ต้องขังไปแล้ว จำนวน 207 คน มีแผนจะดำเนินการเอกซเรย์ผู้ต้องขังทุกราย</p> <p><u>ที่ประชุมมีมติ</u> ให้ดำเนินการตามแผนผังการรักษาของรพ.พระนครศรีอยุธยา กำหนด และทบทวนการปฏิบัติงาน หากพบปัญหาให้รายงานผวจ. ทราบต่อไป</p> <p><u>Cluster</u> เรือนจำกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา</p> <p>การดำเนินการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ผู้ต้องขังตรวจพบเชื้อแยกกักห้องแยกกักโรคในแดน B, จนท. (2 ราย) ทำ HI ที่บ้านพักเจ้าหน้าที่ 2. Bubble เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และ SEAL ผู้ต้องขังทุกแดน งดการเคลื่อนย้าย 3.ประสาน รพศ.พระนครศรีอยุธยา และ รพ.กลางราชทัณฑ์ ขอรับการสนับสนุนยา Favipiravir ให้แก่ผู้ต้องขังสีเขียว จำนวน 91 ราย และฟ้าทะลายโจร จำนวน 968 คน 4. ประสานจัดหาฟ้าทะลายโจรให้กับผู้ต้องขังทุกรายตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ 5.ประสาน สคร. 4 ในการตรวจเอกซเรย์ปอดผู้ต้องขังทุกราย ด้วยรถเอกซเรย์พระราชทาน ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2564 6. จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วย จำนวน 300 เตียง 7. จัดตั้ง Data Center ในเรือนจำ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล และบันทึกข้อมูลผู้ป่วยประสานข้อมูลกับโรงพยาบาลแม่ข่าย (รพ.พระนครศรีอยุธยา) <p><u>ที่ประชุมมีมติ</u> รับทราบ</p> <p><u>Cluster Cluster</u> หมู่บ้านอภิทวารณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา</p> <p>สรุปผลการติดตามสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ ในโครงการหมู่บ้านอภิทวารณ์</p> <p>วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ได้บันทึกความเข้าใจ (MOU) กับโครงการฯ</p> <p>วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ค้นหาเชื้อ Covid-19 ครั้งที่ 2 กลุ่มเสี่ยงสูงแยกกักตัว จำนวน 139 คน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 ราย ● ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยอดสยาม จำกัด จำนวน 96 ราย ● บริษัท ดุลยรัตน์ จำกัด จำนวน 14 ราย ● บริษัท ไท ฮาซาคาวา จำกัด จำนวน 15 ราย ● บริษัท สิริวรรณ จำกัด จำนวน 5 ราย ● บริษัท บางปะอินเสาเข็ม จำกัด จำนวน 5 ราย <p>การดำเนินการมาตรการควบคุมโรค</p> <p>โครงการก่อสร้างหมู่บ้านอภิทวารณ์ โดยผู้ดูแลโครงการฯ ได้นำเรียนผู้บริหารบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เพื่อทราบผลการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อในครั้งนี และนำผู้ที่ตรวจพบเชื้อเพิ่ม</p>	<p>สาธารณสุข จังหวัด/เรือนจำ จังหวัด</p> <p>สาธารณสุข จังหวัด/ คณะกรรมการ ประเมินฯ</p>

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>จำนวน 18 ราย เข้าไปแยกกักรวมไว้ด้วยกัน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 51 ราย</p> <p>ผู้บริหารของบริษัท ยินดีที่จะหยุดดำเนินการก่อสร้าง เป็นระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 - 14 สิงหาคม 2564 พร้อมกับปรับปรุงสถานที่แยกกักตัวให้มีห้องน้ำ ห้องส้วมเพิ่มและให้อยู่ในบริเวณเดียวกัน โดยจัดทำรั้วแบ่งแยกเขตโดยรอบบริเวณ ห้ามมิให้ผู้กักตัวออกนอกพื้นที่ดังกล่าว จนกว่าจะครบกำหนด</p> <p><u>ที่ประชุมมีมติ</u> รับทราบ และให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอพระนครศรีอยุธยาดำเนินการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ออกคำสั่งให้บริษัทฯ จัดทำแผนการเปิดกิจการเสนอเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และออกคำสั่งควบคุมกำกับให้บริษัทปฏิบัติตามมาตรการ 2. จัดตั้งระบบติดตามและรายงานผลให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดทราบ 3. เพิ่มกระบวนการติดตามผู้ติดเชื้อของทางบริษัท 	
5	<p><u>รายงานข้อมูลเตียงที่ใช้รองรับผู้ป่วยโควิด -19 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา</u></p> <p>ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 จำนวนเตียงทั้งหมดในรพ.ภาครัฐและเอกชน จำนวน 1,209 เตียง ใช้ไป 1,192 เตียงว่าง 17 เตียง จำนวนเตียงในรพ.สนาม และ Hospitel ของภาครัฐและเอกชน จำนวน 1,306 เตียง ใช้ไป 1,029 เตียง ว่าง 270 เตียง รวมเตียงทั้งหมด 2,552 เตียง ใช้ไป 2,238 เตียง ว่าง 307 เตียง และนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาแบบ community isolation จำนวน 1,057 คน แบบ Home isolation จำนวน 6,144 คน อยู่ระหว่างรอเตียง จำนวน 258 คน</p> <p><u>ที่ประชุมมีมติ</u> มอบนายอำเภอและสสอ.พระนครศรีอยุธยา ปรับบทบาท Hospitel เพื่อเป็น community isolation โดยให้จะทำคำสั่งจังหวัดต่อไป สำหรับผู้ป่วยรอเตียงในชุมชนของ รพ.เอกชน รพ.ต่างจังหวัด จะไม่ถูกรายงานในระบบ ให้ดำเนินการแก้ไข โดยหากผลบวกต้องเข้าระบบแนะนำ และให้รพ.เอกชนเชื่อมโยงข้อมูล มอบนายอำเภอสำรวจผู้ติดเชื้อตกค้างในชุมชน เพื่อประสานข้อมูลต่อไป</p>	<p>สาธารณสุขจังหวัด/ นายอำเภอ/ รพ.เอกชน</p>
6	<p>การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อการดูแลผู้ป่วย Covid-19 ณ ศาลาปริยัติธรรม วัดลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง (โรงพยาบาลลาดบัวหลวง) จำนวน 100 เตียง บุคลากร ใช้เจ้าหน้าที่รพ. และ รพ.สต. ส่วนการดูแลความปลอดภัยให้ฝ่ายปกครอง ดำเนินการ</p> <p><u>ที่ประชุมมีมติ</u> รับทราบและปรับข้อมูลการรายงานเพิ่มเติมรพ.สนาม</p>	<p>สาธารณสุขจังหวัดฯ/อำเภอ ลาดบัวหลวง</p>
7	<p>การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อการดูแลผู้ป่วย Covid-19 ณ อาคารสถานีขนส่งทางลำน้ำเพื่อการประหยัดพลังงาน ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ (โรงพยาบาลท่าเรือ) จำนวน 100 เตียง องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเจ้าภาพ ใช้งบประมาณจากทุก อบต./เทศบาลในอำเภอท่าเรือ ในการจัดเตรียมสถานที่ เบื้องต้นเป็นเงิน 1,495,000 บาท</p> <p><u>ที่ประชุมมีมติ</u> รับทราบและปรับข้อมูลการรายงานรพ.สนาม เพิ่มเติม</p>	<p>สาธารณสุขจังหวัดฯ/ อำเภอท่าเรือ</p>
8	<p>รายงานการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม จำนวน 34,340 คน (องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ) จากผู้ที่ยัง 152,286 คน หน่วยงาน 3,821 คน และจัดสรรกระจายตาม รพ. 16 แห่ง พร้อมฉีดวันที่ 9 สิงหาคม 2564 และจะได้รับการจัดสรรใหม่อีก 221,320 โด๊ส (115,660 คน)</p> <p><u>ที่ประชุมมีมติ</u> รับทราบ มอบคณะกรรมการจัดสรรวัคซีน 5 คน ประกอบด้วย ปลัดจังหวัด, สสจ., ผอ.รพ.พระนครศรีอยุธยา, ผอ.รพ.อุทัย และอบจ. ดำเนินการบริหารจัดการวัคซีนจากอบจ.และวัคซีนอื่นที่จะมาเพิ่ม และมอบสสจ.และอบจ. เพื่อเตรียมควบคุมการฉีดให้ตรงเป้าหมายและนำมาเสนอในครั้งต่อไป</p>	<p>สาธารณสุขจังหวัด/อบจ./ปลัดจังหวัด</p>

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
9	บริษัทไทยโทรเกรส การ์เมนต์นิคมอุตสาหกรรม อำเภอบางปะอิน ตามคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 1905/2564 (ฉบับที่ 63) ปิดไว้เป็นการชั่วคราว 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยบริษัทจะขอปิดต่อ 7 วัน เนื่องจากไม่สามารถทำตามคำแนะนำกรมการประเมินบริษัทฯ ได้ <u>ที่ประชุมมีมติ</u> รับทราบ	สาธารณสุข/ คณะทำงาน ประเมินฯ
10	บริษัทอินโนแวลูส์ ผู้ติดเชื้อ 275 คน จากผลตรวจ ATK ปัญหาที่พบคือไม่ส่งรายชื่อผู้ติดเชื้อ ผู้เสี่ยง และจุดเสี่ยง คือ การระบายอากาศในห้องทำงาน โลกการผลิต โรงอาหาร จุดสัมผัส และไม่ปฏิบัติตามคณะกรรมการประเมินระดับอำเภอ เสนอให้ปิดเป็นเวลา 7 วัน <u>ที่ประชุมมีมติ</u> ให้ปิดกิจการเป็นเวลา 7 วัน โดยเริ่ม 3 สิงหาคม 2564 -กรณีบริษัทไม่ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดฯ วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 โดยก่อนทำ ATK ต้องประสานสาธารณสุข และถ้าบริษัทปกปิดข้อมูลให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย มอบทุกหน่วยเข้มงวดตามมาตรการหากฝ่าฝืนให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป	สาธารณสุข/ นายอำเภอ
11	กระบวนการนำ เข้าผู้ป่วยโควิด 19 เข้าสู่ Home Isolation และ Community Isolation ประชาชน ถ้าพบผลบวกไม่มีอาการ ให้นำเข้าระบบรักษาแบบ Home Isolation และ Community Isolation ถ้ามีอาการ ให้ส่งต่อโรงพยาบาล สถานประกอบการ ก่อนตรวจต้องประสานสาธารณสุข และคัดกรอง จัดหาสถานที่ที่จัดไว้ เตรียม Factory Isolation กรณีผลบวกลง จะพบปัญหาในการนำเข้าสู่ระบบ Community Isolation โรงพยาบาลสนาม ให้แยกจากกลุ่มอื่น กรณีที่ไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้ หรือหาที่พักคอย กระบวนการเข้าสู่ Community Isolation จะมีช่องทางที่รวดเร็วในการรับผู้ป่วย ถ้าผลเป็นบวกนำเข้า Community Isolation กรณีพบผลบวก ATK แล้วไม่สามารถทำ HI ที่บ้านไม่ได้ ยังไม่สามารถเข้าระบบได้ ตกค้างในชุมชน <u>ที่ประชุมมีมติ</u> มอบสสจ.จัดทำกระบวนการรับผู้ติดเชื้อเมื่อพบผลบวกจากATK 1.กระบวนการตั้งต้นในการรับคนไข้ในพร้อมอุปกรณ์ เข้า Community Isolation 2.การดำเนินการจัดการคนไข้ ใน Community Isolation และจัดทำประกาศจังหวัดต่อไป	สาธารณสุข จังหวัด
12	การทำ Rapid Test (ATK) ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของโรงพยาบาลเอกชน นำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาและแจ้งผลเป็นบวกล่าช้า <u>ที่ประชุมมีมติ</u> 1)ให้ทำหนังสือแจ้งโรงพยาบาลเอกชน ให้เร่งรัดนำเข้าผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม สู่ระบบการรักษาของโรงพยาบาลที่มีสิทธิ เพื่อเข้า HI, CI , โรงพยาบาลสนาม หรือโรงพยาบาล 2)ให้ตรวจสอบที่อยู่ปัจจุบันก่อนทำ Rapid Test (ATK) เมื่อผลแล้บออก จะได้แจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ และแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคทราบ	โรงพยาบาล เอกชน/ สาธารณสุข จังหวัดฯ
13	การเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จากสีเขียวเป็นสีเหลือง วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ยา Favipiravir 2.เพื่อให้ยา Dexamethasone 3.เพื่อให้ยา Oxygen canula และ Mask/bag	สาธารณสุข จังหวัด

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>รูปแบบที่ 1 เขียว 160 คน แพทย์ 2 คน พยาบาล 6 คน</p> <p>รูปแบบที่ 2 เขียวเข้ม 40 คน ให้ Favipiravir 40 คน แพทย์ 1 คน พยาบาล 2 คน เภสัชกร 1 ในเวลาราชการ</p> <p>รูปแบบที่ 3 เหลือง 30 คน ที่ on oxygen ให้ Dexamethasone แพทย์ 1 พยาบาล 4 เภสัชกร 1 ในเวลาราชการ</p> <p><u>ที่ประชุมมีมติ</u> มอบทีมสาธารณสุขดำเนินการวางแผนเพื่อปรับเป็นรูปแบบที่ 2 ต่อไป</p>	
14	<p>มาตรการเร่งด่วนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (เพิ่มเติม) ข้อกำหนดฉบับที่ 30 คำสั่ง ศบค 11/2564 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 นายกรัฐมนตรีออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการฯ ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์ 2.ขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จนถึง 31 สิงหาคม 2564 3.ปรับเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมและการตรวจคัดกรองการเดินทางในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4.ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค (เกิน 5 คน) 5.กิจกรรมที่ได้รับยกเว้น แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด 6.การปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วนสำหรับสถานที่ กิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยง 7.การปรับเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมและการเดินทางของกลุ่มแรงงานก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 8.มาตรการเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้างทั่วประเทศ 9.มาตรการเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานในสถานประกอบการหรือโรงงานทั่วประเทศ (Bubble and Seal) 10.การกำหนดมาตรการเพิ่มเติมของแต่ละจังหวัด 11.การบังคับใช้มาตรการตามข้อกำหนด เป็นระยะเวลาต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 <p><u>ที่ประชุมมีมติ</u> มอบฝ่ายเลขานุการฯ ยกร่างคำสั่งจังหวัดให้สอดคล้องกับที่ ศบค. กำหนดและให้ทุกหน่วยปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	สาธารณสุขจังหวัดฯ/ฝ่ายเลขานุการฯ
15	<p>Mega home ร้องเรียนการปิดกิจการเนื่องจากจังหวัดอื่นไม่ปิด</p> <p><u>ที่ประชุมมีมติ</u> ตามคำสั่งฯ ห้างที่ขายอุปกรณ์ก่อสร้าง เข้าข่าย ห้างสรรพสินค้า ต้องปิดตามคำสั่งจังหวัด และรองผู้ว่าฯ ได้หารือกับ ศบค. แล้วให้ดำเนินการปิดตามประกาศ</p>	รองผู้ว่าฯ สมศักดิ์/ฝ่ายเลขานุการฯ
16	นัดประชุมครั้งต่อไป วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น.	

จุไรรัตน์ คงล้อมญาติ/มณฑิพย์ ฤทธิไกร สรุปประเด็นจากการประชุม

วลีย์ ไกรพจน์ ตรวจสอบสรุปการประชุม